



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง	สื่อ
1. ร้องประกันราคาข้าวตันละ 1.2 หมื่น	ไทยรัฐ
2. สก๊อปพิเศษ: ข้าวหอมมะลิ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ แซมป์ได้เข้าประกวด...	แนวหน้า
3. ชัดมาตรการแก้ราคาข้าวไม่ตรงจุด 'ชวานา'ฮึด!	แนวหน้า
4. CPF ปั่นน้ำปุ๋ยให้เกษตรกร ต้นแบบความร่วมมือบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน	แนวหน้า
5. ชวานาเมินมาตรการ'นบข.'ดัน5ข้อเสนอแทน	ไทยโพสต์
6. ไทย-มาเลเซียรับนโยบาย2นายกฯ ดันค้า-ลงทุน3หมื่นล้านดอลลาร์	มติชน
7. คอลัมน์: ข้าวรอบอาณาจักร: คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ไทยรัฐ
8. พาณิชย์เซ็นSMEลุยตลาดมาเลย์	ข่าวสด
9. ไทยโพสต์: สถานการณ์ชวานาไทย จริงใจหรือแค่การเมือง	ไทยโพสต์
10. อุตุเตือนทั่วไทยช่วง23-25ก.พ.พายุฝน/ลมแรงระวังลูกเห็บตก	แนวหน้า
11. 'ปลูกผัก ไปขายใคร' 5 ปี ปลูกกินเอง สู่อาชีพหลักดูแลทั้งครอบครัว	ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา

ร้องประกันราคาข้าวตันละ 1.2 หมื่น

● ชาวนาไม่พอใจรัฐออกแถลงการณ์ให้ทบทวน 5 ประเด็น

ชาวนาชี้มาตรการรัฐยังไม่ตรงตามความเดือดร้อนของเกษตรกร และอาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบาย มีความไม่พร้อมเรื่องสถานที่ของผู้ประกอบการ ออกแถลงการณ์ร้องรัฐพิจารณาใหม่ พร้อมเสนอ 5 ประเด็น ให้ประกันราคาข้าวไม่ต่ำกว่าตันละ 12,000 บาท ขอไร่ละ 1,000 กงเต็ม ขอเงินค่างดเผาตอซังฟางข้าว ไร่ละ 500 บาท และขอให้สิทธิกับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวไปแล้วด้วย

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคม ของเกษตรกร ชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยถึงมาตรการ ตั้งนั้นจึงออกแถลงการณ์เรียกร้องให้อนุ พยุงราคาข้าวเปลือกนาปรังปี 68 ตามมติที่ นบข.ด้านการตลาด ทบทวนและวางมาตรการ ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหาร ใหม่ตามที่เกษตรกรร้องขอเพื่อบรรเทาความ ข้าวแห่งชาติด้านการตลาด (อนุ นบข.ด้าน เตือดร้อนของเกษตรกร และป้องกันความ การตลาด) ที่มีนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว. เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเสถียรภาพของรัฐบาล พาณิชย์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 20 ก.พ.68 ดังนี้ 1.ขอให้ภาครัฐพิจารณามาตรการประกัน ว่า ทั้ง 3 มาตรการมีข้อจำกัด และชี้แจงความ ราคาข้าวเปลือกเจ้าในฤดูนาปรังปีการผลิต สามารถของการใช้งบประมาณ อีกทั้งยังอาจ 68 โดยความขึ้นไม่เกิน 15% ราคาไม่ต่ำกว่า เปิดช่องให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบาย รวมถึง 12,000 บาท/ตัน และความขึ้นไม่เกิน 25% ความไม่พร้อมเรื่องสถานที่ของผู้ประกอบการ ราคาไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/ตัน เช่น สหกรณ์ที่จะร่วมโครงการรับฝากเก็บและ 2.พิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่สำคัญมาตรการต่างๆไม่ตรงตามความเดือดร้อน ในกรณีงดเผาตอซังฟางข้าว ไร่ละ 500 บาท

ตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่ขึ้นทะเบียนไว้ 3.ควบคุมปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา และน้ำมันเชื้อเพลิง 4.พิจารณาหาแนวทางชดเชยพื้นที่เกษตรกรที่ใช้เป็นทุ่งรับน้ำตามที่ร้องขอ 5.พิจารณาโครงการไร่ละ 1,000 คงเดิมเพื่อลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ขอให้ภาครัฐพิจารณาให้สิทธิกับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวไปแล้วในทุกมาตรการอย่างเท่าเทียมกัน

“มาตรการช่วยเหลือที่นำเสนอ นบข.ด้านการตลาด เมื่อวันที่ 20 ก.พ.68 ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้นำเสนอ ไม่ใช่ข้อเสนอของสมาคม โดยเฉพาะมาตรการที่จะให้สหกรณ์รับซื้อหรือรับฝาก ซึ่งมีข้อจำกัดถึงขีดความสามารถและจำนวนสหกรณ์ แต่น่าจะมีการเอาโรงสีมาเข้าโครงการ ซึ่งจะได้ค่าการจัดการ 500 บาท/ตันและชดเชยดอกเบี้ยอีก 6% โดยทุกฝ่ายทราบว่า สมาคมได้ท้วงติงไปหลายประเด็น แต่ก็ยังมีมติออกมาต่างๆที่มาตรการทั้งหมดไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นของสมาคม หรือของชาวนาที่ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย”

สำหรับมติที่ประชุม นบข.ด้านการตลาดเมื่อวันที่ 20 ก.พ.68 มีดังนี้ 1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปรัง ช่วยค่าฝากเก็บ 1,500 บาท/ตัน ระยะเวลา 1-5 เดือน ปริมาณ 1.5 ล้านตัน วงเงิน 1,219.13 ล้านบาท 2.เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก รัฐสนับสนุนค่าบริหารจัดการตันละ 500 บาท โดยให้ผู้ประกอบการช่วยซื้อในราคาน้ำตลาด 300 บาท/ตัน เป้าหมาย 300,000 ตัน งบประมาณ 150 ล้านบาท

3.ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว เช่น โรงสี สหกรณ์ การเกษตร ฯลฯ ในการเก็บสต็อกข้าว ช่วยดอกเบี้ยผู้ประกอบการ 6% เก็บสต็อก 2-6 เดือน โดยให้ซื้อราคาน้ำตลาดไม่ต่ำกว่า 200 บาท/ตัน เป้าหมาย 2 ล้านตัน วงเงิน 524.40 ล้านบาท รวม 1,893.53 ล้านบาท ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีนายพิชัย ชุมhuri รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เป็นประธานพิจารณาภายในเดือน มี.ค.68 หลังจากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป คาดมาตรการจะเริ่มใช้จริงต้นเดือน มี.ค.68

ส่วนข้อเสนอของชาวนาที่ต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องไม่เผาต่อข้าว ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต การเสียสละนาข้าวเป็นพื้นที่รับน้ำนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม นบข.ด้านการผลิต ที่มี รมว.เกษตรฯ เป็นประธาน ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของ นบข. และ ครม.ต่อไป.

ข้าวหอมมะลิ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ แชมป์ ได้เข้าประกวดข้าวหอมมะลิ ระดับประเทศ



พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิคุณภาพดีระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการเพาะปลูก 2567/68 เลือกให้ข้าวหอมมะลิของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจาก อ.ลำปลายมาศ เป็นตัวแทนจังหวัดฯ เข้าร่วมการประกวดข้าวหอมมะลิระดับประเทศ

นายจำเริญ แหวนเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการเพาะปลูก 2567/68 ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการตัดสิน ประกอบด้วยผู้แทนจากเกษตรจังหวัดฯ สหกรณ์จังหวัดฯ พาณิชย์จังหวัดฯ ประธานชมรมโรงสีข้าวฯ และผู้ประกอบการโรงสีข้าวในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จัดขึ้นที่ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีเกษตรกรส่งตัวอย่างเข้าประกวดจำนวน 37 ราย และกลุ่มเกษตรกรส่งตัวอย่างเข้าประกวด จำนวน 8 กลุ่ม

เพื่อทำการคัดเลือกตัวอย่างข้าวหอมมะลิ ประเภทเกษตรกร



รายบุคคล และประเภทกลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเข้าประกวดข้าวหอมมะลิประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2567/68 ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวด ได้ใช้เวลาตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิที่ส่งประกวด โดยพิจารณาจากคุณภาพของข้าวที่ส่งประกวดว่าจะต้องมีข้าวชนิดสายพันธุ์อื่นปลอมปน เมล็ดข้าวจะต้องมีนวล มีความแข็งแรง มีความยาวสม่ำเสมอ

โดยการจัดการประกวดข้าวหอมมะลิระดับจังหวัดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกษตรกรได้หันมาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ให้มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีกับตัวเกษตรกร เพราะจะทำให้ข้าวมีราคาดีขึ้น โดยเกษตรกรที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการฯ จะส่งประกวดระดับประเทศต่อไป

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16001

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 76.26

Ad Value: 95,325

PRValue (x3): 285,975

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สกูปพิเศษ: ข้าวหอมมะลิ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ แซมป์ได้เข้าประกวดข้าวหอมมะลิ...



สำหรับผลการตัดสิน ประเภทเกษตรกรรายบุคคล รางวัลชนะเลิศ คือ นายประสิทธิ์ ชัยวิษา เกษตรกรชาวตำบลทะเลเมนชัย อ.ลำปลายมาศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายเย็น สมัครคดี เกษตรกรชาวตำบลจรเข้มาก อ.ประโคนชัย, ชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายสะอาด ทำนา เกษตรกรชาวตำบลจรเข้มาก อ.ประโคนชัย และรางวัลชมเชย นางสาวนงค์ บุญครอง เกษตรกรชาว ต.บ้านแพ อ.คูเมือง

ส่วนประเภท กลุ่มเกษตรกร-สหกรณ์การเกษตร ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมะลิ 105 ต.ทะเลเมนชัย อ.ลำปลายมาศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว ต.จรเข้มาก ม.6 อ.ประโคนชัย และรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ม.1 บ้านโคกคูม ต.โคกคูม อ.ประโคนชัย

ชัดมาตรการแก้ราคาข้าวไม่ตรงจุด 'ชานา'ฮึม!

ชง 9 คำถามคาใจถึงรัฐบาล ข้าวสดต้องได้ตันละ 8 พัน ถึารบ.ทำไมได้พร้อมรุกต่อ มือบชานาอุดรติดถึใจแก้ไข

นายกสมาคมชานาไม่โอเค เห็นต่างมติอนุฯนบช. ชง 9 คำถามคาใจ ย้ำ “ชานา” ต้องขายข้าวสดได้ 8,000 บาทต่อตัน ด้าน “ประเสริฐ” โต้กระแส 7 พรรค เสนอญัตติด่วนแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำเขย่า “พิชัย” หลุดเก้าอี้รมว.พาณิชย์ ขออย่าโยงสภาฯ ➡ ต่อ : ชานา - หน้า 10

ชานา

ขยับ แล้วปรับโครงสร้างฝ่ายบริหารชี้แค่สะท้อนปัญหาชาวบ้านให้รับฟัง ขณะที่ “ทสท.” ระบุราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่ง แต่สินค้าเกษตรตกต่ำ กระทบประชาชน-ผู้ประกอบการรายเล็ก จี้ “พาณิชย์-เกษตรฯ” ต้องไม่นิ่งเฉย เร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน

จากกรณีเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2568 นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าว

แห่งชาติด้านการตลาด (คณะอนุกรรมการนบช.ด้านตลาด) ก่อนมีมาตรการช่วยเหลือราคาข้าวนาปี 2568 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.ขยายโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2.ช่วยเหลือค่าฝากเก็บ 1,500 บาท/ตัน ระยะเวลา 1-5 เดือน ในพื้นที่ 72 จังหวัด ปริมาณ 1.5 ล้านตัน วงเงิน 1,219.13 ล้านบาท 2.การเพิ่มช่องทางการตลาดในประเทศ โดยเปิดจุดรับซื้อ รัฐสนับสนุนการบริหารจัดการตันละ 500 บาท ผู้ประกอบการช่วยซื้อในราคาน้ำตลาด 300 บาทต่อตัน เป้าหมาย 300,000 ตัน ในพื้นที่ 72 จังหวัด งบประมาณ 150 ล้านบาท เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ต้องการจะขายเลย 3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าว ช่วยดอกเบี้ยผู้ประกอบการ 6% สำหรับผู้ประกอบการเก็บสต็อก 2-6 เดือน และผู้ประกอบการรับซื้อราคาสูงกว่าตลาด 200 บ./ตัน ขึ้นไป

เป้าหมาย 2 ล้านตัน วงเงิน 524.40 ล้านบาท โดยทั้ง 3 มาตรการใช้งบประมาณรวม 1,893.53 ล้านบาทนั้น

สมาคมชานาไม่เอาด้วยมติอนุฯนบช. เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2568 นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชานาและเกษตรกรไทย ได้ออกแถลงการณ์ ดังนี้ สมาคมชานาและเกษตรกรไทย ขอยืนยันว่า การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาด ข้อเสนอของสมาคมชานาและเกษตรกรไทย รวมถึงข้อเสนอของชานาที่ยื่นผ่านผู้ว่าฯ แต่ละจังหวัด ไม่ผ่านการพิจารณา โดยแจ้งว่า ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากขัดกับมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2566 และมีมติ นบช. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน กำหนดว่า ในการจัดทำมาตรการ/โครงการ เพื่อสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือภาคเกษตรกรให้หลีกเลี่ยงการดำเนินการในลักษณะ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16001

หน้า: 1 (กลาง), 10

Col.Inch: 257.71

Ad Value: 412,336

PRValue (x3): 1,237,008

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชัดมาตรการแก้ราคาข้าวไม่ตรงจุด 'ชานา' ยี้ม!

การให้เงินอุดหนุน ช่วยเหลือ ชดเชย หรือประกันราคาสินค้าเกษตรโดยตรงแก่เกษตรกร

ไม่มีข้อไหนเป็นของชานาที่เสนอ

ส่วนเรื่องที่ประชุมนำเสนอพิจารณา โดยฝ่ายเลขานุการเป็นผู้นำเสนอในเรื่องของมาตรการที่จะให้สหกรณ์ดำเนินการรับซื้อ หรือรับฝากโดยสหกรณ์ได้ 500 บาท/ตัน ชานาได้ 1,000 บาท/ตัน ราคาข้าวแห้งที่ 8,500 บาท/ตัน สมาคมชานาและเกษตรกรไทยไม่ได้เป็นผู้นำเสนอและไม่ได้เป็นแนวคิดของสมาคม สมาคมฯ ขอยืนยันตรงนี้เพื่อความเข้าใจ เพราะสมาคมฯ คิดว่า หลายฝ่ายทราบดีถึงขีดความสามารถและจำนวนสหกรณ์ว่า ไม่มีกำลังพอและส่วนที่จะเอาใครมาช่วยรับ สมาคมฯ ไม่แน่ใจ แต่คิดว่า อาจจะมีการเอาโรงสีมาเข้าโครงการและได้ค่าการจัดการ 500 บาท/ตัน และเงินชดเชยดอกเบี้ยอีก 6% ให้โรงสีซื้อน้ำตาล โดยทุกฝ่ายทราบว่า สมาคมฯ ได้ทิ้งดิ่งไปในหลายประเด็น สรุป คือ มาตรการที่ออกมาทั้งหมด ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นของสมาคมชานา หรือของชานาที่ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ ที่ได้นำเสนอเลย ส่วนเรื่องการเผาฟาง สมาคมฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเมื่อวานนี้ แต่ที่ประชุมบอกว่า ไม่มีความชำนาญเชี่ยวชาญพอ จึงขอให้กระทรวงเกษตรฯ นำไปพิจารณาในคณะอนุกรรมการด้านการผลิตต่อไป

เสนอคำถามถึงรบ.ต้องตอบให้ได้

ประเด็นคำถาม ที่สมาคมฯ ตั้งประเด็นสอบถามในที่ประชุมมีดังนี้ 1.พื้นที่นาปรัง 10 ล้านไร่ ผลผลิต 8.5

ล้านตัน แต่โครงการมีเป้าหมายซื้อเพียง 1.5 ล้านตัน คำถาม คือ ส่วนที่เหลือจะอย่างไรและชานาที่เกี่ยวข้องไปแล้วจะอย่างไร 2.ราคาที่ตั้งไม่ต่างจากราคาตลาด ที่มีการซื้อขาย ข้าวแห้ง (กช.15%) ที่ 8,500-8,800 บ./ตัน ข้าวสด (กช.ประมาณ 25%) 7,200-7,500 บ./ตัน 3.ต้องใช้หลักฐาน เช่น ใบขึ้นทะเบียนเกษตรกรและอื่นๆ หรือไม่ เพื่อยืนยันสิทธิ์และจำนวนข้าวที่ขาย จะป้องกันอย่างไร จะเชื่อได้อย่างไรว่า มีการซื้อขายข้าวจากชานาจริง ไม่เป็นการเอาข้าวของผู้ประกอบการมาสวม แล้วใช้สิทธิ์ของชานาในการรับส่วนต่าง 1,000 บ./ตัน 4.ชานาที่ขายไปก่อนหน้านี้แล้ว จะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร 5.การขึ้นทะเบียนในฤดูนาปรัง มีจำนวนพื้นที่และจำนวนชานากี่ราย 6.ข้อเท็จจริงที่ในวงการข้าวและชาวนารับรู้กันว่า ณ ปัจจุบันมีเกษตรกรนำข้าวที่ไม่เป็นพันธุ์ข้าวของไทยมาปลูกจำนวนมากในพื้นที่ภาคกลาง และภาคเหนือ เราใช้ให้เข้าใช้สิทธิ์ในการขายได้หรือไม่ หรือว่า จำกัดสิทธิ์ในการขายและเราจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย่างไร พันธุ์ที่เพาะปลูกจริงกับการขึ้นทะเบียนจะตรงกันหรือไม่

ข้าวสดต้อง8พัน-ไม่ได้เคลื่อนไหวต่อ

7.ในการที่ชานาเพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรังมีหลายสายพันธุ์ เช่น ข้าวหอมปทุม พันธุ์ข้าวกลุ่มข้าว 5% กช.79 พันธุ์ข้าวเหนียว จะดูแลแต่ละกลุ่มข้าวอย่างไร ควรจะกำหนดมาตราในคราวเดียวกัน 8.สมาคมชานาและเกษตรกรไทย ได้นำเสนอจ่ายตรงชานา 500 บ./ไร่ หรือที่ชานาที่

ออกมาเรียกร้องเสนอประกันรายได้ เพราะเหตุผลใดจึงไม่นำมาพิจารณา ทำไมไม่จ่ายตรงให้ชานาเลย ทำไมต้องซื้อข้าวไปเก็บแล้วจ่ายค่าฝากให้ชานา 1,000 บ./ตัน และจ่ายให้สหกรณ์และหรือโรงสี ที่เข้าร่วม 500 บ./ตัน ทั้งที่เกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่ทั่วถึง 9.โครงการชดเชย ด/บ. ให้โรงสีที่เก็บฝาก เดิมที่ให้ 3% เพิ่มชดเชยอีก 3% รวมเป็น 6% หรือว่าขึ้นโครงการใหม่เป็น 6% โดยรัฐจะต้องใช้วงเงินเพิ่มอีก 500 กว่าล้านบาท ประโยชน์จะถึงชานาจริงหรือไม่ และมีคำถามจากในที่ประชุมว่า จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ประกอบการจะซื้อน้ำตาล 200 บาทจริง ที่ประชุมคณะอนุฯ ด้านการตลาดสรุปว่า การเห็นด้วยในหลักการ ส่วนรายละเอียดต่าง จะมีการทบทวนชุดย่อยดำเนินการ และนำเสนอ นบข. และสมาคมฯ เน้นย้ำว่าชานาต้องขายข้าวสด 8,000 บาท/ตัน ถ้าไม่ได้ตามที่เรียกร้องจะมีการเคลื่อนไหวต่อไป

ชานาอุดรติดดีรับ.รีบแก้ปัญหา

ที่บริเวณหอประชุมที่ว่า การอำเภอพิชัย จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพิชัยกว่า 200 คน นำโดย นายจิรพงษ์ เป็นเพชร แกนนำตัวแทนเกษตรกรรวมตัวชุมนุมและยื่นหนังสือผ่านนายนิพนธ์นิชัย บุญสุวรรณ นายอำเภอพิชัย เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวอำเภอพิชัย โดยมีการเขียนป้ายเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยข้อความสะท้อนถึงความเดือดร้อนในเรื่องของสถานการณ์ราคาข้าวเปลือก มันสำปะหลัง และโค-กระบือ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16001

หน้า: 1 (กลาง), 10

Col.Inch: 25.71

Ad Value: 412,336

PRValue (x3): 1,237,008

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชัดมาตรการแก้ราคาข้าวไม่ตรงจุด 'ชานา' ยี้ม!

นายจิรพงษ์ เป็นเพชร แกนนำ ตัวแทนเกษตรกร เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ราคาข้าวเปลือกตกต่ำมาก น้ำหนัก อยู่ที่ราคา 6,000-7,000 บาทต่อตัน ราคามันสำปะหลังอยู่ที่ 1,500 บาท ต่อตัน และราคาโค-กระบือ ตกต่ำ เกิน 50% ทำให้เกษตรกรชาวนาชาวนไร่ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรได้เรียกร้องให้ รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือและแทรกแซง ราคาข้าว มันสำปะหลัง และโค-กระบือ โดยมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลประกัน ราคาข้าวเปลือก ข้าวเจ้าอยู่ที่ราคา 12,000 บาทต่อตัน ซึ่งหากเกษตรกร ขายข้าวไปแล้วให้รัฐบาลชดเชยส่วนที่ ขาดไป ให้รัฐบาลควบคุมต้นทุนการผลิตโดยการควบคุมราคาปุ๋ย ราคายา และราคาน้ำมันเพื่อเป็นการลดต้นทุน ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมถึงให้ รัฐบาลแทรกแซงราคามันสำปะหลังโดย เปรอร์เซ็นต์แป๊ะ 25% ราคา 2.50 บาท ต่อกิโลกรัม ผ่านกลไกของสหกรณ์ หากเกษตรกรขายมันสำปะหลังไปแล้ว ให้รัฐบาลชดเชยส่วนที่ขาดไป พร้อม ขอให้รัฐบาลแทรกแซงราคาโค-กระบือ ที่ตกต่ำให้มีราคาสูงขึ้น เนื่องจาก เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมาก จึง เรียกร้องรัฐบาลช่วยเหลืออย่างจริงจัง และเร่งด่วน

นอกจากนี้ กลุ่มตัวแทน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มาร่วมยื่นหนังสือ ต่างมีความเดือดร้อนเช่นกัน เนื่องจาก ราคาข้าวมีราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่ง ส่วนทางกับราคายา ราคปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องไปกู้ หนี้ยืมสินจนทำให้เป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น ถ้าหากรัฐบาลได้มีมาตรการเร่งเข้ามา

ช่วยเหลือในราคาข้าวก็จะทำให้คุณภาพ ชีวิตดีขึ้นด้าน นายนิศันชัย บุญสุวรรณ นายอำเภอพิชัย กล่าวว่า หลังรับ หนังสือจากตัวแทนเกษตรกรอำเภอ พิชัยจะนำหนังสือมอบไปยังผู้ว่าฯ เพื่อ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พท.โต้ 7 พรรคเสนอยุติเค้ายา 'พิชัย'

ด้าน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะแกนนำ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวกรณี 7 พรรค การเมือง เสนอยุติเค้ายาให้สภา พิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ชาวนาที่เพาะปลูกข้าว เนื่องจากราคา ตกต่ำ เกี่ยวข้องกับการเค้ายาแก้ อี รัฐมนตรีของ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ หรือไม่ ว่า ต้องแยก ประเด็น เนื่องจากการเสนอยุติเค้ายา มาเนื่องจาก สส.ไปรับฟังปัญหาจาก ประชาชน โดยเฉพาะราคาข้าว ที่สะท้อน จากหลายจังหวัดและเห็นว่า พรรค แต่ละพรรคน่าจะมีการเห็นพ้องต้องกัน เพราะปัญหาเหล่านี้ต้องนำมาพูดคุยกัน ในเวทีของสภา เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับ ทราบและแก้ไข ส่วนจะเกี่ยวข้องกับการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือไม่ นายประเสริฐ มองว่า ไม่น่าเกี่ยวข้องกัน เพราะเมื่อมีปัญหา ก็แก้ไขกันไป เมื่อฝ่าย นิติบัญญัติรับฟังปัญหามากก็สะท้อนให้ ฝ่ายบริหาร เพราะฉะนั้นเรื่องไหนเข้า สภา ก็ขออย่าไปมองว่าจะกระทบต่อ การปรับโครงสร้างทางฝ่ายบริหาร

ทสท.หวังสินค้าราคาพุ่งกระทบปชช.

นายชัชวาล แพทยาไทย สส. ร้อยเอ็ด เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย

(ทสท.) แสดงความกังวลเกี่ยวกับ ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคที่ปรับตัว สูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และผู้ประกอบการร้านอาหาร โดย เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาก่า กรองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างเร่งด่วน ปัจจุบัน ราคาสินค้าหลายประเภทปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง และ ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาหารสด ได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุน วัตถุดิบและโลจิสติกส์ที่สูงขึ้น ทำให้ ราคาเนื้อสัตว์ ผักและอาหารทะเล ปรับตัวขึ้นตามไปด้วย ส่งผลกระทบต่อ ประชาชนและร้านอาหารที่ ต้องรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น

แต่สินค้าเกษตรตกต่ำ-รบ.ต้องแก้ไข

นอกจากนี้ ผลผลิตกัญชงกัญชง ก็มีราคาสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากราคา น้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เช่น เนยและนมมีราคาสูงขึ้น ซึ่งกระทบต่อภาคครัวเรือนและธุรกิจ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชงเป็นวัตถุดิบ สินค้า ในกลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดก็ปรับตัวขึ้นตาม ต้นทุนการผลิตและวัตถุดิบที่สูงขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตาม อัตราแลกเปลี่ยนและค่าขนส่งที่เพิ่ม ขึ้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม เป็นอีกกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบจาก ต้นทุนวัตถุดิบและโลจิสติกส์ที่สูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าในหมวดหมู่นี้ปรับตัว ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลกระทบต่อ ร้านอาหารและผู้ประกอบการที่ต้อง พึ่งพาสินค้าเหล่านี้ในการดำเนินธุรกิจ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16001

หน้า: 1 (กลาง), 10

Col.Inch: 257.71 Ad Value: 412,336

PRValue (x3): 1,237,008

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชัดมาตรการแก้ราคาข้าวไม่ตรงจุด 'ชาวนา'ฮึด!



กลุ่มผู้มีรายได้น้อยกระทบโดยตรง

“ของแพงเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว มิฉะนั้น ประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก และผู้ประกอบการรายย่อยอาจต้องปิดกิจการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เศรษฐกิจไทย เข้าสู่ภาวะที่ยากลำบากมากขึ้น” นายชวัล ระบุ นอกจากนี้ ปัญหาของเกษตรกร ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการ แก้ไข เกษตรกรต้องขายสินค้าเกษตรใน ราคาที่ตกต่ำ ขายได้ถูก ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของ เกษตรกร ปัญหานี้ต้องได้รับความ สนใจจากรัฐบาลและผู้มีอำนาจในการ

▲...จับแก้ปัญหา : กลุ่มตัวแทนเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ กว่า 200 คน รวมตัวชุมนุม และยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนราคาข้าวเปลือกตกต่ำรวมถึงราคามันสำปะหลัง และโค กระบือ โดยขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจังและเร่งด่วน

บริหารประเทศ เพื่อให้เกิดมาตรการช่วยเหลือที่เป็นธรรมและยั่งยืนขอให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่นิ่งเฉยต่อปัญหานี้ และให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ได้

รับผลกระทบโดยตรงจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเร่งด่วนในการควบคุมราคาสินค้าและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

พปชร.ชี้พท.ซื้อเวลาส่งศาลฯตีความ

นายไพบูลย์ นิติตะวัน เลขานุการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยได้เสนอญัตติด่วนเรื่องขอรัฐสภาให้มีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ว่า เป็นแค่การซื้อเวลาของพรรคเพื่อไทย เพื่อที่จะตอบคำถามกับประชาชนหรือมวลชนที่เขาไปหาเสียงจะแก้รัฐธรรมนูญ ว่าขั้นตอนการแก้ไขยังอยู่ในสภาฯ เรายังพยายามทำอยู่ แต่ต้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความก่อนเพื่อให้เกิดความรอบคอบ เพราะพรรคเพื่อไทยรู้ดีอยู่แล้วว่า ทันที่ที่มีการพิจารณาเรื่องนี้ในวาระแรก ก็จะถูกตีตกไปทันที ก็เลยใช้เทคนิคเพื่อซื้อเวลาออกไป

นายไพบูลย์กล่าวว่า คนไม่เข้าใจว่าจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญอีกเพื่ออะไร เพราะเคยยื่นไปแล้ว 2 ครั้ง โดยคุณเป็นผู้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตามแบบที่พรรคเพื่อไทยกำลังทำ คุณเป็นคนดำเนินการคนแรก เพราะอำนาจที่รัฐสภามี ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเท่านั้น ไม่ได้ให้อำนาจให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ และเมื่อคุณถามไป ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยกลับมาว่า รัฐสภามีอำนาจในการดำเนินการ แต่ก่อนที่จะดำเนินการจะต้องไปตามความคิดเห็นของประชาชน ก็คือการทำประชามติเมื่อตีความแล้ว ก็คือ รัฐสภาไม่มีอำนาจนั่นเอง “ประเด็นนี้มันชัดเจนมาตั้งแต่ปี 2564 แล้วและสมัยนั้นก็ทำให้องค์กรรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตกไป ต่อมาก็ในสมัยรัฐสภาชุดนี้ก็มีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะเดียวกัน ศาลก็ตอบมาว่า เป็นเรื่องที่เคยตอบไปแล้ว

ก็คือเรื่องซ้ำกับเรื่องเดิม และครั้งนี้ก็เช่นกัน คนเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งยกคำร้อง เนื่องจากได้วินิจฉัยไปแล้ว สุดท้ายเพื่อไทยก็หน้าแตกเหมือนเดิม” นายไพบูลย์ กล่าว

หลายปัญหาเริ่มรุมเร้ารอบ.อยู่ไม่ได้แน่

นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า คำถามคือ ทำไมพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ทำไมถึงไม่แก้รายมาตรา ทั้งที่ดำเนินการได้เลย นั่นเพราะว่าจะสามารถแก้ได้มั่วเลย โดยเฉพาะการสอดใส่เรื่องทำลายระบบองค์กรอิสระทิ้งทั้งหมด จึงเป็นเหตุผลที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยมี ส.ส.ร่างขึ้นมาใหม่ สิ่งที่พรรคเพื่อไทยคิดเอาไว้ ต่อจากนี้ ก็คือการพยายามแก้กฎหมายประชามติให้เหลือแค่ขั้นเดียวให้ได้ ก็คือ ยึดเอาแค่เสียงข้างมากจากประชาชนที่มาใช้สิทธิ แต่ตอนนี้กฎหมายประชามติยังคงเป็น 2 ขั้น และมีเงื่อนไขระบุว่าต้องมีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียง ซึ่งถือว่ายากมาก แต่ที่ยากยิ่งกว่า ก็คือ อายุของรัฐบาลชุดนี้คงอยู่ไม่ถึงวันที่จะได้แก้สิ่งที่น่าห่วงกว่าการแก้รัฐธรรมนูญคือ อายุของรัฐบาลแพทองธาร ที่วันนี้สถานะ เสถียรภาพต่างๆ ฝีมือบริหารประเทศในเรื่องเศรษฐกิจ ปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้ารอบด้าน จนกลายเป็นปัญหาที่หมักหมม มีแต่เรื่องเสียหายเติมไปหมด คือ ปัจจัยที่จะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้

CPF ปันน้ำปุ๋ยให้เกษตรกร ต้นแบบความร่วมมือบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน



การสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ เป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญในการรับมือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่เป็นต้นเหตุของภัยแล้ง น้ำท่วม ฯลฯ และต้องเกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน

เป็นเวลามากกว่า 20 ปีมาแล้ว ที่ความร่วมมือขับเคลื่อน “โครงการปันน้ำปุ๋ยสู่เกษตรกร” ส่งผลเชิงบวกต่อเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในแง่ของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร และภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่ลดลง จากการลดการใช้ปุ๋ยเคมี

ความสำเร็จของกระบวนการบริหารจัดการน้ำภายในองค์กรของซีพีเอฟ ที่นำน้ำหลังการบำบัดด้วย Biogas ในฟาร์มเลี้ยงสุกร ซึ่งเป็นน้ำที่ยังมีแร่ธาตุที่เหมาะสมกับพืช เรียกว่า “น้ำปุ๋ย” กลับมาใช้ประโยชน์ในฟาร์ม ทั้งรดต้นไม้

สนามหญ้า และแปลงผักปลอดภัย ที่พนักงานปลูกในพื้นที่ว่างของฟาร์มไว้เพื่อบริโภค และด้วยสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงที่เกิดขึ้นทุกๆ ปี น้ำปุ๋ยจากฟาร์ม จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกรโดยรอบ

สิงห์คำ อินทะ เกษตรกรรุ่นบุกเบิกที่รับน้ำปุ๋ยจากฟาร์มสุกรจอมทอง จ.เชียงใหม่ มาใช้กับไร่ข้าวโพดหวาน มานานกว่า 20 ปี เล่าว่าเริ่มแรกที่ขอใช้น้ำปุ๋ยเพราะต้องการลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี เมื่อใช้น้ำปุ๋ยที่มีแร่ธาตุในโตรเจนสูงเหมาะกับข้าวโพดหวาน ต้นโตไว ฝักใหญ่ ผลผลิตเพิ่มขึ้น รายได้จึงเพิ่มตาม และยังลดค่าปุ๋ยได้ถึง 50-70% จากนั้นเกษตรกรรอบข้างก็ชวนกันมาใช้น้ำปุ๋ย ปัจจุบันใช้อยู่ 15 ราย ทั้งปลูกข้าวโพดหวานและผักสวนครัวโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลย ที่ผ่านมามีไม่ต้องเสี่ยงกับภัยแล้ง มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี

ด้าน **ณรงค์สิทธิ์ สุทธาทิพย์** ผู้ทรง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: สดุดีปดาศ์/ภาพ - ชาวสังคค
วันที่: เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2568
ปีที่: 45 **ฉบับที่:** 16001
Col.Inch: 78.64 **Ad Value:** 98,300

หน้า: 15(กลาง)
PRValue (x3): 294,900

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: CPF ปันน้ำปุ๋ยให้เกษตรกร ต้นแบบความร่วมมือบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน



คุณวุฒิสภาเกษตรกร และประธานหมอดินจังหวัดจันทบุรี เล่าว่า รับน้ำปุ๋ยจากฟาร์มสุกรจันทบุรี 2 ซึ่งปัจจุบันปรับปรุงเป็นระบบท่อลำเลียงน้ำที่เปิดใช้วันละ 2-4 ราย ให้เกษตรกร 20 ราย บนพื้นที่ 200 กว่าไร่ ใช้ในสวนผลไม้ ทั้งทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ กล้วย เฉพาะตนเองใช้ในสวนทุเรียน 10 กว่าไร่ ผลผลิตดีขึ้นมาก ดินผลดี คุณภาพผลผลิตดี เพราะน้ำปุ๋ยมีอินทรียวัตถุที่ดีแทนปุ๋ยเคมี ช่วยปรับโครงสร้างดิน ปรับปรุงบำรุงดิน ดินไม่แข็งเจริญงอกงาม ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีไปกว่า 20-30%

จากความสำเร็จของธุรกิจสุกร เป็นแนวทางที่ดีที่ธุรกิจอื่นๆ นำไปใช้เป็นต้นแบบ อาทิ คอมเพล็กซ์ไก่ไข่ของซีพีเอฟ จำนวน 9 แห่ง ที่ส่งต่อน้ำปุ๋ยให้เกษตรกรใกล้เคียง **วิโรจน์ ใจดวง** ปลูกหญ้าเนเปียร์ บนพื้นที่กว่า

7 ไร่ ซึ่งการปลูกหญ้าต้องใช้น้ำปุ๋ยจำนวนมาก จึงเริ่มรับน้ำตั้งแต่ปี 2564 จากฟาร์มไก่ไข่สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยฟาร์มวางระบบท่อยาว 1 กิโลเมตร ส่งมาให้โดยต้องผสมกับน้ำจากคลองชลประทานอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ใช้ตอนหลังเก็บเกี่ยวหญ้าเพื่อปรับสภาพดิน ใช้น้ำ 3-4 เดือนต่อครั้ง หลังใช้พบว่า หญ้าลำต้นอวบใหญ่ ใบใหญ่โตเร็ว โดยไม่ต้องใช้น้ำปุ๋ยอีกเลย ช่วยลดรายจ่ายไปถึง 4,000 บาทต่อปี และได้ผลผลิตเพิ่มเกือบ 50%

ภูเมฆ ถ้ำชันาค เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เล่าว่า ปี 2565 ในพื้นที่มีปัญหาภัยแล้ง ตนเองมีไร่อ้อยติดกับฟาร์มไก่ไข่ขอนแก่น จึงขอน้ำมาทดลองใช้ปลูกอ้อย 30 ไร่ ทางโรงงานต่อต่อน้ำให้ใช้โดยตรง เมื่อใช้ช่วงเตรียมดินสังเกต

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: สดุดีปดาศ์/ภาพ - ชาวสังคคค

วันที่: เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16001

หน้า: 15(กลาง)

Col.Inch: 78.64 Ad Value: 98,300

PRValue (x3): 294,900

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: CPF ปั่นน้ำปุ๋ยให้เกษตรกร ต้นแบบความร่วมมือบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ว่าดินคีนสภาพดี ต้นอ้อยเจริญเติบโตดีลำใหญ่ ยาว ได้ผลผลิตไร่ละ 21-22 ตัน จากเดิมได้ เพียง 15 ตันต่อไร่ และยังลดค่าปุ๋ยเคมีจาก เดิม 9 หมื่นบาทต่อปี หลังใช้น้ำปุ๋ยก็ไม่ต้อง ซื้อปุ๋ยเคมีและไม่เคยประสบปัญหาแล้งอีกเลย ส่วนไร่อ้อยอีก 10 ไร่ ในอีกพื้นที่เลือกใช้น้ำจาก ไบโอดีทที่คอมเพล็กซ์ต่อยอดความสำเร็จของ โครงการฯ โดยนำไปใส่รองพื้นก่อนปลูกอ้อย ช่วยประหยัดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้ 60-70% ผลผลิตเพิ่มกว่า 30%

เสียงสะท้อนจากเกษตรกร ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันเพื่อบริหารจัดการน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร น้ำเกิดประโยชน์สูงสุด ที่ไม่เพียงเกิดประโยชน์ กับองค์กร แต่ยังมองรวมไปถึงความมั่นคงด้าน น้ำตลอดห่วงโซ่คุณค่าอีกด้วย

ชาวนาเงินมาตรการ'นบข.'ดัน5ข้อเสนอแทน

ไทยโพสต์ • “แพทองธาร” วังรอกประชุม ทีมที่ปรึกษา 2 รอบในวันเดียว “ประเสริฐ” รับผิดชอบแล 7 พรรคการเมืองยื่นแก้ปัญหาราคาข้าวเขย่าเก้าอี้รัฐมนตรี “สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย” ออกแถลงการณ์ เมิ่น 3 ข้อเสนอแก้ราคาข้าวตั้ง วงเงิน 1.89 พันล้านบาท ชัดแก้ไขไม่ตรงจุด เปิดช่องทางกิน ชง 5 ข้อเสนอ ย้ำราคาไม่ต่ำกว่า 10,000-12,000 บาท/ตัน

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.พ.2568 ในเวลา 10.00 น. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าบ้านพิษณุโลก เพื่อประชุมทีมที่ปรึกษานโยบายของนายกฯ โดยมีนายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ ประธานที่ปรึกษา, นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองประธานที่ปรึกษา, นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษา, นายธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษา, นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ที่ปรึกษา และหัวหน้าฝ่ายเลขานุการนายกฯ ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมเพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงกฎหมายในการประกอบธุรกิจ ก่อนนายกฯ เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่บนตึกไทยคู่ฟ้า และต่อมาในเวลา 15.20 น. นายกฯ ออกจากทำเนียบฯ ไปยังบ้านพิษณุโลกอีกครั้ง เพื่อประชุมทีมที่ปรึกษานโยบายของนายกฯ ในเรื่องนโยบายของรัฐบาล

ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกฯ และ รมว.ดิฉัตรเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงกรณี 7 พรรคการเมืองเสนอญัตติด่วน เพื่อให้สภาพิจารณา มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่เพาะปลูกข้าวเนื่องจากราคาตกต่ำเกี่ยวข้องกับการเขย่าเก้าอี้ของนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์หรือไม่ ว่าต้องแยกประเด็น เนื่องจากเมื่อวานที่เสนอญัตตินี้ขึ้นมา

อ่านต่อหน้า 15

ชาวนาเงิน

เนื่องจาก สส.ไปรับฟังปัญหาจากประชาชน โดยเฉพาะราคาข้าว ที่สะท้อนมาจากหลายจังหวัด และเห็นว่าพรรคแต่ละพรรคน่าจะเห็นพ้องต้องกัน เพราะปัญหาเหล่านี้ต้องนำมาพูดกันในเวทีของสภา เพื่อให้ฝ่ายบริหาร

ได้รับทราบและแก้ไข ส่วนจะเกี่ยวข้องกับการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นั้น ไม่น่าเกี่ยวข้องกัน เพราะเมื่อมีปัญหา ก็แก้ไขกันไป เมื่อฝ่ายนิติบัญญัติรับฟังปัญหามา ก็สะท้อนให้ฝ่ายบริหาร เพราะฉะนั้นเรื่องไหนเข้าสภา ก็ขออย่าไปมองว่าจะกระทบต่อการปรับโครงสร้างทางฝ่ายบริหาร

ส่วนสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านไม่เห็นด้วยกับมติคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่ออก 3 มาตรการดูแลผลผลิตข้าวนาปรัง ระบุว่า ตามที่ได้ร่วมประชุมคณะอนุ นบข. เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2568 โดยมีนายพิชัยเป็นประธานการประชุม และได้ร่วมพิจารณามาตรการช่วยเหลือด้านราคาข้าวนาปรังปีการผลิต 2568 ดังนี้ 1.ขยายโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปรัง ช่วยค่าฝากเก็บ 1,500 บาท/ตัน ระยะเวลา 1-5 เดือน ในพื้นที่ 72 จังหวัด ปริมาณ 1.5 ล้านตัน วงเงิน 1,219.13 ล้านบาท 2.การเพิ่มช่องทางการตลาดในประเทศโดยเปิดจุดรับซื้อ รัฐสนับสนุนค่าบริหารจัดการต้นละ 500 บาท ผู้ประกอบการช่วยซื้อในราคาไม่ต่ำกว่า 300 บาทต่อตัน เป้าหมาย 300,000 ตัน ในพื้นที่ 72 จังหวัด งบประมาณ 150 ล้านบาท เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ต้องการจะขายเลย และ 3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าว ช่วยดอกเบี้ยผู้ประกอบการ 6% สำหรับผู้ประกอบการเก็บสต็อก 2-6 เดือน และผู้ประกอบการรับซื้อราคาสูงกว่าตลาด 200 บาท/ตันขึ้นไป เป้าหมาย 2 ล้านตัน วงเงิน 524.40 ล้านบาท โดยทั้ง 3 มาตรการ ใช้งบประมาณรวม 1,893.53 ล้านบาท

ทั้งนี้ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย โดยนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย, นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ได้ชี้แจงรายละเอียด ข้อจำกัด และขีดความสามารถของมาตรการดังกล่าว ถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับการใช้งบประมาณ การเปิดช่องโอกาสให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบาย รวมถึงความไม่พร้อมในเรื่ององค์ประกอบในสถาบันที่ร่วมโครงการ และที่สำคัญ มาตรการต่างๆ ยังไม่ตรงตามความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามมติกรรมการสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย จึงเห็นพ้องว่า มาตรการทั้งหมดมิได้ตอบสนองความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยแท้จริง จึงขอให้คณะอนุ กบข. ทบทวนและวางมาตรการใหม่ตามที่เกษตรกรร้องขอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และป้องกันการลุ่มเสี่ยงทางเสถียรภาพของรัฐบาล

โดยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ขอสรุปความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ทำนาปรังปีการผลิต 2567/68

ดังนี้ 1.ขอให้ภาครัฐพิจารณามาตรการประกันราคาผลผลิตข้าวเปลือกเจ้าในฤดูนาปรัง ปีการผลิต 2568 โดยความขึ้นไม่เกิน 15% ราคาไม่ต่ำกว่า 12,000 บาท/ตัน ความขึ้นไม่เกิน 25% ราคาไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/ตัน 2.ขอให้ภาครัฐพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีงดเผาตอซังฟางข้าว ไร่ละ 500 บาท ตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้ 3.ขอให้ภาครัฐควบคุมปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา และน้ำมันเชื้อเพลิง 4.ขอให้ภาครัฐพิจารณาหาแนวทางชดเชยพื้นที่เกษตรกรที่ใช้เป็นทุ่งรับน้ำ ตามที่เกษตรกรร้องขอ 5.ขอให้ภาครัฐพิจารณาโครงการไร่ละ 1,000 บาทให้ยังคงเดิม อันเป็นการวางมาตรการความเสี่ยงในเรื่องต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภาครัฐต้องพิจารณาถึงกลุ่มเกษตรกรที่ทำการเก็บเกี่ยวไปแล้วให้ได้รับสิทธิในมาตรการดังกล่าวทุกมาตรการโดยเท่าเทียมกัน

ไทย-มาเลเซียรับนโยบาย2นายกฯ ดันค้า-ลงทุน3หมื่นล้านดอลลาร์

น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้รับรายงานจากนายวรวรรณ วรรณวิลา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จาก การติดตามความคืบหน้าในการส่งเสริม การลงทุนและการค้าทวิภาคีผ่านคณะทำงาน ร่วมว่าด้วยการค้าและการลงทุน โดยมี เป้าหมายที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2570 หลังจากที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พบปะหารือกับ ตะเตี๊ยะ เสรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรี มาเลเซีย ช่วงเดือนธันวาคม 2567 พบ ว่าการที่มาเลเซียและไทยตั้งเป้าหมายจะ เพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีและการลงทุนเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2570 ผ่านการทำงานร่วมกันในคณะทำงานว่า ด้วยการค้าและการลงทุน จะช่วยสร้างการ เติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนทั้งสองประเทศ ช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงในด้านห่วงโซ่ อุปทานระดับภูมิภาค และเสริมศักยภาพใน อุตสาหกรรมที่สามารถส่งเสริมกันได้ เช่น

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ การเกษตร และการท่องเที่ยว พร้อมช่วยเพิ่มความ ร่วมมือในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และ การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง ที่ เป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันการค้าและ การลงทุน แต่ก็มีความท้าทายและข้อควร ระวังที่ต้องพิจารณา เช่น ความผันผวน ทางเศรษฐกิจโลก ปัญหาการเปลี่ยนแปลง ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการกีดกันทางการ ค้า ที่จะมากกระทบต่อการไปสู่เป้าหมาย ที่ได้ตั้งไว้

“การตั้งเป้าหมายการค้าและการลงทุน เป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2570 ถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นโอกาสสำหรับสอง ประเทศ กรมในฐานะที่เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งออกของประเทศ จะเดินหน้า จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง และเล็ก (SME) ให้มีโอกาสในการเข้าสู่ ตลาดมาเลเซียเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งร่วมมือ กับมาเลเซียในการสร้างโอกาส และขยาย การค้าร่วมกันต่อไป” น.ส.สุนันทากกล่าว

ข่าวรอบอาณาจักร

● คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

นครปฐม-น.ส.อโรชา นันทมนตรี ผวจ. นครปฐมเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2568 ครั้งที่ 2 โดยมีนายณเดช เกลียวศิริกุล นอก.ดอนตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่และประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ที่ร.ร.บ้านหลวงวิทยาต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม มีการเปิดคลินิกเกษตร 12 คลินิก ให้บริการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร.

พาณิชย์เซ็น SME ลุยตลาดมาเลย์

น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ทำการสำรวจช่องทางการค้า และโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ ตามนโยบาย นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจากนายวรวรรณ วรรณวิทย์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ถึงความคืบหน้าในการส่งเสริมการลงทุนและการค้าทวิภาคีผ่านคณะทำงานร่วมว่าด้วยการค้าและการลงทุน โดยมีเป้าหมายที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2570 หลังจากที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อ ธ.ค.2567

โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานว่าการดำเนินการดังกล่าวจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนทั้งสองประเทศ ช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค และเสริมศักยภาพในอุตสาหกรรมที่สามารถส่งเสริมกันได้ เช่น การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ การเกษตร และการท่องเที่ยว แต่ก็มีอุปสรรคและความท้าทายและข้อควรระวัง เช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ และการกีดกันทางการค้า ที่จะกระทบไปสู่เป้าหมาย

ทั้งนี้ กรมจะเดินหน้าจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก หรือ SME ให้มีโอกาสนในการเข้าสู่ตลาดมาเลย์เพิ่มมากขึ้น

ไทยโพสต์

อิสรภาพแห่งความคิด

สถานการณ์ชาวนาไทย จริงใจหรือแค่การเมือง

ที่ ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดมีมติเห็นชอบ 3 มาตรการตั้งราคาข้าวเปลือกนาปรังหลังจากราคาข้าวตกต่ำได้แก่ ปล่อยสินเชื่อชะลอนาปรัง ช่วยค่าฟางเก็บ 1,500 บาทต่อตัน หากเกษตรกรเก็บไว้ในถังฉางของตัวเอง และได้ 1,000 บาทต่อตัน หากเก็บที่สหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้ 500 บาทต่อตัน ต้องเก็บข้าวไว้ 1-5 เดือน เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน ชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการโรงสี 6% ต้องเก็บสต็อกไว้ 2-6 เดือน และต้องซื้อข้าวสูงกว่าราคาตลาด 200 บาทต่อตันขึ้นไป เป้าหมาย 2 ล้านตัน

และมาตรการสุดท้ายคือ เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก โดยรัฐสนับสนุนการบริหารจัดการ 500 บาทต่อตัน และผู้ประกอบการต้องรับซื้อข้าวสูงกว่าตลาด 300 บาทต่อตัน เป้าหมาย 3 แสนตัน ซึ่งงบประมาณรวม 1,893.53 ล้านบาท ทั้งนี้ มติที่ประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีอบชาวนาจากทั่วทุกสารทิศ ลูกฮือบุกกระทรวงพาณิชย์และทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เร่งแก้ปัญหา ก่อนจะบานปลาย ในขณะที่นายพิชัย นริพทะพันธุ์ ซึ่งขณะนี้ออกจากต่างประเทศ ก็ยังถูก สส.เพื่อไทยรุมจวกในที่วงประชุมพรรคที่ปล่อยราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

ต้องยอมรับว่าชาวนาไทยยากจะลืมตาอ้าปากได้ เพราะปัจจัยแวดล้อมถูกกำหนดให้เป็นอาชีพใช้แรงงานด้านการเกษตรที่ไม่มีอำนาจต่อรอง และในช่วงหลังก็มักไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ถือครองพื้นที่ของตนเอง เพราะขายที่ดินให้กับนายทุนเพื่อประดังชีวิต ตัวชาวนาเองต้องไปเป็นลูกจ้างทำนา

ในที่ดินที่เคยเป็นเจ้าของ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ชาวนาไม่มีอำนาจต่อรองใดๆ อดทนแบกรับต้นทุนทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง น้ำมัน ที่แพงขึ้น กลายเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ทว่าพึ่งแต่มาตรการรัฐเป็นคราวๆ ไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเท่านั้น

ยิ่งเมื่อต้องเจอกับกลไกตลาดโลก การค้าเสรีที่ต้องแข่งขันเรื่องราคาและคุณภาพกับประเทศอื่น ประกอบกับช่วงเดือนมีนาคม ผลผลิตข้าวนาปีของเวียดนามกำลังออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับข้าวนาปรังของไทยที่ผลผลิตออกครั้งแรก ซึ่งชาวนาจะเริ่มเกี่ยวในเดือนมีนาคมเช่นกัน ดังนั้นจึงเกิดความกดดันให้กับผลผลิตข้าวในรอบนี้ อีกปัจจัยอย่างที่เราพากันคิดว่า อินเดียกลับมาส่งออกข้าวอีกครั้ง และราคาข้าวของอินเดียมีราคาค่อนข้างถูกกว่าของไทย ทำให้สถานการณ์ค้าข้าวของไทยอยู่ในช่วงย่ำแย่เลยทีเดียว

เมื่อนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยจะออกมาระบุว่า ชาวนาพอใจระดับหนึ่งกับผลการหารือมาตรการช่วยเหลือชาวนาที่ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทต่อตัน โดยต้นทุนเฉลี่ยของชาวนาอยู่ที่ 5,500-6,000 บาทต่อไร่ ซึ่งยังไม่รวมต้นทุนอื่นๆ เช่น การถอนตอซึ่ง การโลกสงบ ขณะที่ราคาข้าวในปัจจุบัน โดยเฉพาะข้าวขาว กข79 ความชื้น 25% พบว่าราคาค่อนข้างดี คือยังไม่หลุดกรอบ 8,000 บาทต่อตัน แต่ทั้งนี้การรับซื้อในแต่ละพื้นที่อาจมีความแตกต่างกัน และยอมรับว่าบางพื้นที่ที่มีราคาข้าวที่ 6,000 บาทต่อตัน แต่ในอนาคตปัญหาที่เกี่ยวข้องกับราคาข้าวก็อาจจะเกิดขึ้นทุกปี

ที่ผ่านมา รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเคยออกมาตราการรับจำนำข้าว เพราะประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน เหมือนดิจิทัลวอลเล็ตในยุคนี้ แต่ก็ต้องเจอคดีความ เพราะเกิดความไม่ชอบมาพากล เรื่องข้าวจึงกลายเป็นของร้อน และน่าจะเป็นช่องทางการเมืองที่รัฐบาลไม่อยากแตะอีกต่อไป ทำให้การให้นำหนักต่อนโยบายดังกล่าวลดลง เรียกได้ว่าชาวนาและข้าวไม่ใช่การตลาดของพรรคการเมืองอีกต่อไป มาตรการที่ออกมาจึงเหมือนการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ลดกระแสหม้อบไม่ให้ออกมาปิดถนน เพื่อลดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลก็เท่านั้น

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16001

หน้า: 1(บนขวา), 9

Col.Inch: 65.36

Ad Value: 81,700

PRValue (x3): 245,100

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ฤดูเดือนทั่วไทยช่วง23-25ก.พ.พายุฝน/ลมแรงระวังลูกเห็บตก

ฤดูเดือนทั่วไทย ช่วง23-25ก.พ. พายุฝน/ลมแรง ระวังลูกเห็บตก

ฤดูเดือนอากาศแปรปรวน 23-25 กุมภาพันธ์ มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก
▶▶▶ ต่อ : ฤดูเดือน - หน้า 9

ฤดูเดือน

ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก ขณะฝุ่น PM2.5 ทั่วไทย ยังเกินค่ามาตรฐาน 31 จว. อีก 7 วัน ต้องเฝ้าระวัง ส่วนกทม. 56 พื้นที่ค่าฝุ่น ยังสูงระดับสีส้ม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 น.ส.สุกัญญาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2568) ฉบับที่ 3 (34/2568) มีใจความว่า ช่วงวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2568 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้ง กทม. และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตกบางแห่ง ในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอุณหภูมิจะลดลง

ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง

ผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง หรืออยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งระมัดระวังรักษาสุขภาพช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมา เคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน ขณะที่ประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อน

สำหรับภาคใต้ มีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรง คลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินทางเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง

ด้านศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ (กพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ดังนี้

ภาพรวมปริมาณฝุ่น PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 31 จังหวัด ได้แก่ จ.ปทุมธานี กทม. จ.นนทบุรี จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.เชียงราย จ.น่าน จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง และ จ.ตราด

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 17.2-58.7 ไมโครกรัม (มกก.)/ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 18.9-35.9 มกก./ลบ.ม. ภาคกลาง และตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 19.5-66.6 มกก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18.5-57.6 มกก./ลบ.ม. ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8.4-14.1 มกก./ลบ.ม.ส่วน กทม.และปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ กพ.ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 27.0-60.3 มกก./ลบ.ม.

สำหรับคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า พื้นที่ กทม. และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2568 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ ส่วน 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2568 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2568 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงวันที่

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16001

หน้า: 1 (บนขวา), 9

Col.Inch: 65.36

Ad Value: 81,700

PRValue (x3): 245,100

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ฤดูเดือนทั่วไทยช่วง23-25ก.พ.พายุฝน/ลมแรงระวังลูกเห็บตก

25-26 กุมภาพันธ์ 2568 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ ภาคใต้ ดีอย่างค่อนเนื่อง

ขณะที่ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ 30.5-60.3 มกก./ลบ.ม. พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มกก./ลบ.ม.) รวม 56 พื้นที่ โดยพื้นที่ 5 อันดับแรก ที่มีค่าฝุ่นสูงได้แก่ 1.เขตบึงกุ่ม ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม มีค่าเท่ากับ 60.3 มกก./ลบ.ม. 2.เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา มีค่าเท่ากับ 57.4 มกก./ลบ.ม. 3.เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 มีค่าเท่ากับ 56.9 มกก./ลบ.ม. 4.เขตมีนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี มีค่าเท่ากับ 53.4 มกก./ลบ.ม. และ 5.เขตคันนายาว บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา มีค่าเท่ากับ 52.4 มกก./ลบ.ม.

ทั้งนี้ ช่วงวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ “ดี-ดีมาก” ขณะที่อินเวอร์ชันเกิดใกล้ผิวพื้น แต่มีโอกาสดังฝนตก คาดว่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลง

'ปลูกผัก ไปขายใคร'

5 ปี ปลูกกินเอง สู่อาชีพหลักดูแลทั้งครอบครัว

“หนูชอบกินผัก” เป็นเพลงขายผักของสาวชื่อว่า “เก๋” (สุกัญญา จันทร์หอม) เธอหันมาปลูกผักช่วงโควิด ถึงตอนนี้ผ่านมา 5 ปี และโด่งดังจากการไลฟ์สด โพสต์เรื่องราวการปลูกผัก และด้วยความน่ารักสดใสในวัย 25 ปี และการให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกผักของเธอ ทำให้มีผู้ติดตามช่วงโควิด มากกว่า 1 แสนคน จากปลูกผักไว้กินเอง กลายเป็นอาชีพหลักเลี้ยงและดูแลคนในครอบครัว

● โควิดเป็นเหตุ...ปลูกผักขาย

สุกัญญา (เก๋) เล่าถึงจุดเริ่มต้นที่มาปลูกผัก และจุดเริ่มต้นของการทำเพจ “หนูชอบกินผัก” ว่า เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ความคิดริเริ่มแค่จะปลูกผักไว้กินเองในช่วงโควิด ทำไปทำมาเริ่มเห็นช่องทาง เลยทำเพจ “หนูชอบกินผัก” ขึ้น

โดยตั้งใจจะขายต้นกล้าผัก เพราะช่วงโควิดหลายคนทำงานที่บ้าน มีเวลาได้ปลูกต้นไม้ ปลูกผักไว้กิน ตนเลยคิดว่า ถ้าทำเพจและขายต้นกล้าผักของเราน่าจะขายได้ เป็นที่มาของเพจ หนูชอบกินผัก

ตอนนั้นผ่านมากว่า 5 ปี บนเส้นทางจากปลูกผักอินทรีย์ไว้กินเองกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สามารถดูแลตนเอง



และคนในครอบครัวได้

“แม้ว่าปัจจุบันมีแพลตฟอร์มต่างๆ มากมาย นอกจากขายต้นกล้าผัก มีคนมาซื้อเมล็ดพันธุ์ วัสดุปลูก พีทมอส บัวดิน เรามีโอกาสจัดหาอุปกรณ์มาขายเรื่อยๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

และใช้การทำคลิปแนะนำสินค้าของเรา ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้น ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พอมีคนเห็นว่าปลูกผัก





ผักสวยงามกินก็อร่อย พอคนซื้อมากขึ้น ผักไม่พอก็ขยายแปลงปลูก จนทุกวันนี้แปลงปลูกผักเต็มพื้นที่ 1 ไร่”

● **ปลูกผักแล้วจะขายใคร หนูชอบกินผักมีคำตอบ**

ทั้งนี้ ก่อนที่จะมาปลูกผักหลายคนจะทักว่าปลูกผักจะไปขายใคร ตอนนีพิสูจนให้เห็นว่า ลูกค้ามาจากทั่วประเทศ ที่เห็นเพจหนูชอบกินผัก เมื่อก่อนลูกค้าในพื้นที่น้อยมาก ส่ง

ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่

และคุณแก้ว บอกว่า มักจะเจอคำถามที่ถูกถามบ่อย คือ “ลูกค้าจะมาจากไหน” อยากจะบอกว่า ไม่ว่าจะขายอะไร ลูกค้ามีอยู่ทุกที่ แต่ทำยังไงให้เขารู้ว่าเราขายของที่เขากำลังต้องการ อยู่ นั่นคือสิ่งสำคัญ ซึ่งก็จะใช้การขายออนไลน์เป็นช่องทางหลัก และแจ้งเกิดจากโลกออนไลน์

แต่การขายออนไลน์ปัจจุบัน หลายคนมองว่า โลกออนไลน์เชื่อไม่ได้ “คุณแก้ว” บอกว่าเธอเติบโตมาจากออนไลน์ ใจหทัยคือทำยังไงให้ผู้คนเชื่อว่าเรามีตัวตนจริง ทำสวนจริง คำขายจริง ไม่ใช่มีจฉฉัพ และเธอนำเสนอทุกอย่างแบบตรงไปตรงมาตลอดระยะเวลา 5 ปี ในชื่อ “หนูชอบกินผัก”

ข้อมูลทุกอย่างที่เผยแพร่ผ่านสื่อ มาจากประสบการณ์ตรง บางเรื่องศึกษาหาความรู้เพิ่มก่อนจะมาเผยแพร่ ไม่โพสต์เอากะแสร่ หากส่วนไหนไม่รู้จริงจะไม่โพสต์

“ส่วนตัวทำสวนจริง มีหน้าร้านอยู่จริง ปัจจุบันช่องทางการขายมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทุกอย่างที่เราทำ เรายึดจรรยาบรรณในทุกวิชาชีพทำสวนแบบจริงจัง คำขายแบบสุจริต ส่วนหน้าร้านเราคัดสรรแต่ของดีๆ มาขาย หากมีรับจาก

ชาวสวนมาเราจะเลือกสวนที่ไว้ใจได้ ทุกอย่างที่เราทำ ก็ต้องมั่นใจว่าดีที่สุด”



● สร้างรายได้ตัวเองและยังทำรายได้คนในครอบครัว

ปัจจุบัน "หนูชอบกินผัก" กลายเป็นธุรกิจครอบครัวไปแล้ว โดยมีคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ พี่ น้องญาติทั้ง ป้า น้า และ หลานมาช่วยกันทำงาน จากการขายต้นกล้า เมล็ดพันธุ์ ตอนนี้มีผักสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผัก เช่น น้ำผักสกัดเย็น และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักอื่นๆ มาขาย มีการออกบูท ช่องทางออฟไลน์ ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

ในส่วนของช่องทางการขายและลูกค้า "หนูชอบกินผัก" ประกอบไปด้วย ลูกค้าประจำในพื้นที่สวน ช่องทางการขายในตลาดนัด ลูกค้าต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้การส่งผักผ่านห้องเย็น และมีหน้าร้านอยู่ที่ในห้าง และมีบริการส่งผ่านดีลิเวอรี่ผ่านแกร็บ Grab และ Lineman ไลน์แมน

ส่วนผักที่สวนหนูชอบกินผัก เป็นผักสลัด และผักเคลเป็นหลัก เพราะเป็นผักที่ลูกค้านิยม เราเลยเลือกปลูกผัก

เพียงแค่ 2 ชนิด พื้นที่ปลูกประมาณ 1 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันผักที่ได้รับความนิยมและขายได้มากที่สุด คือ ต้นกล้าผักเคล ขายราคาต้นละ 150 บาท



● เริ่มจากศูนย์ ความรู้มาจากการลงมือทำ

"เก๋" เล่าว่า "ความรู้ในการปลูกผักสามารถหาได้จากประสบการณ์ ที่ลงมือทำ ยิ่งทำยิ่งรู้ ทำมากรู้มาก เจอปัญหามากมายก็แก้ได้ด้วยความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งข้อนี้ไม่สามารถแนะนำกันได้ แต่ละคนเจอไม่เหมือนกัน ต้องลงมือทำเท่านั้น ทำมาจนถึงปัจจุบัน (5 ปี) เรายิ่งรู้ว่าสิ่งไหนควรหยุด สิ่งไหนควรไปต่อ สิ่งไหนทำเงินให้เราได้ สิ่งไหนทำให้เรามีความสุขก็เลือกทำสิ่งนั้น"

ทั้งนี้ จากประสบการณ์การทำสวนผักอินทรีย์มากกว่า 5 ปี พบว่า การปลูกผักสามารถปลูกได้หมด ไม่ว่าจะเป็นการปลูกลงในแปลง แบบเดิมสำหรับคนงบน้อย หรือการปลูกในโรงเรือน

สำหรับคนที่มีงบ หรือการปลูกบนดิน ปลูกในกระถาง หรือการปลูกบนโต๊ะ จะปลูกในโรงเรือนไม้ไผ่ หรือโรงเรือนเหล็ก บนโต๊ะเหล็ก หรือโต๊ะไม้ไผ่ ทุกอย่างทำได้หมด แต่ทำด้วยไม้ไผ่ประหยัดงบ แต่อายุการใช้งานจะสั้น เพราะไม้ไผ่เมื่อเจอน้ำจะค่อยๆผุพังไปได้ ถ้าให้บอกตามตรงว่าแบบไหนดีสุด แนะนำว่าควรปลูกในโรงเรือนบนโต๊ะปลูก แต่สิ่งที่ต้องแลกคือเงินลงทุนเพิ่มขึ้น



● ตั้งราคาขายและวางแผนการปลูกหัวใจสำคัญปลูกผักขาย

"เก๋" บอกว่า ในช่วงที่อากาศหนาวผักสวย แนะนำว่าทุกสวนก็สวยไม่แพ้กัน เมื่อทุกสวนมีผักที่สวย นำหนักตีพร้อมกันๆ ทำให้ตลาดเพราะผู้ซื้อยังมีเท่าเดิม แต่จำนวนผักมากขึ้นหลายเท่าตัวคือสิ่งที่เกษตรกรต้องเจอ หากไม่วางแผนไม่มีตลาดของตัวเอง จะวนมาเรื่องการขายตัดราคาเพื่อปล่อย

ของในสวน ขายได้ก็อาจเท่าทุน ถ้าขายไม่ได้ขาดทุน

ทางออกของปัญหา เราควรมีจุดขายของตัวเอง รักษาคุณภาพผัก วางแผนการปลูกให้สอดคล้องกับลูกค้าที่เรามี หากรู้ว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นควรทำการตลาดให้มากขึ้น การวางแผนการปลูก เรื่องสำคัญ อย่าคิดแต่ว่าปลูกไปก่อนค่อยว่ากัน การขายผักในราคาที่เหมาะสม อย่าลดราคาจนผักที่เราปลูกไม่มีคุณค่า รักษามาตรฐานของตัวเอง ทำสวนได้ต้องขายเป็น

● ที่มาของเพจ หนูชอบกินผัก

เจ้าของเพจ และสวนผัก "หนูชอบกินผัก" เล่าว่า ปัจจุบันเธออายุ 31 ปี ตอนเริ่มปลูกผักในตอนนั้น อายุ 26 ปี ก่อนจะมาปลูกผัก เคยทำงานมาสารพัด

ไม่ว่าจะเป็นสวกรโรงงาน โดยทำงานในตำแหน่งพนักงานบัญชี ตอนทำงานประจำ เลื่อนายจ้างมาสารพัดรูปแบบ พอได้ออกทำงานของตัวเอง อยากจะสร้างสังคมการทำงานให้มีแต่รอยยิ้ม สร้างงานที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิต ไม่กดดัน ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ซึ่งจะไม่มองว่า คนทำงานกับเรา คือ ลูกน้อง แต่เขาคือเพื่อนร่วมงาน คือ ทีมงาน ทุกคนสำคัญเท่าๆกัน พูดในฐานะเจ้าของกิจการเล็กๆ ที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวไปพร้อมๆ กับสร้างทีมงาน อยากให้การทำงานของเราสร้างความสุขให้ผู้คนไปพร้อมๆ กัน

ส่วนที่มาการเลือกปลูกผักขาย มาจากตัวเองคลั่งไคล้การกินผักผลไม้มันเป็นอย่างมาก จึงคิดว่าน่าจะปลูกผักไว้กินเอง เพื่อจะได้ประหยัดเงินในกระเป๋า และยังได้ผักที่ปลอดภัย เพราะเราปลูกเอง ทำให้หันมาปลูกผักจากปลูกกินเอง และแบ่งปันให้เพื่อนที่ติดตามหน้าเพจ

จนกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้เราได้ ปัจจุบันพัฒนาตั้งแต่การปลูกมาจนถึงแปรรูปเป็นน้ำผักสกัดเย็นพร้อมดื่มที่เราคัดสรรผักคุณภาพจากสวนของเราเพื่อให้ลูกค้าได้น้ำผักที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ■

เรื่อง : ทีมข่าว SMEs

ขอบคุณภาพ : Facebook "หนูชอบกินผัก"